



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๔๒๐๗

ที่ กษ.๐๔๐๑/ว ๑๖๕๓

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐/หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ โดยนางสุริภรณ์ ขำเอี่ยม ผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๒ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ โดยหากผู้ใดจะทักท้วงผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ นั้น

ในการนี้ ข้าราชการข้างต้น ได้จัดส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินตามประกาศ อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงกำหนดให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำบทคัดย่อ และให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งเวียนบทคัดย่อ เป็นระยะเวลา ๕ วันทำการ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้นำเสนอผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด จึงได้แจ้งเวียนบทคัดย่อและสัดส่วนผลงานของข้าราชการข้างต้น จำนวน ๒ เรื่อง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง หากมีผู้ใดคัดค้านผลงานโปรดแจ้งไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ และเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านจะได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน

(นางสาวเพยวีย์ ยังก่ำโพ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การตรวจสอบธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ค้าปลีก) สำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบสินค้าที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรณีศึกษาร้านสหกรณ์สิงห์บุรี

โดย นางสุริภรณ์ ขำเอี่ยม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1

ปี พ.ศ. 2564

.....

ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีระดับความยุ่งยากมากที่สุด มีสมาชิก 2,022 คน สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 24,661,279.37 บาท สหกรณ์เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิกของสหกรณ์และลูกค้าทั่วไป และสหกรณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศตามโครงการศูนย์กระจายสินค้าของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (CDC) ในรอบปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564 มีมูลค่าขายสินค้าทั้งสิ้น 134,111,827.96 บาท แยกเป็นประเภท ดังนี้ ขายสินค้าทั่วไป 80,239,050.79 บาท ขายสินค้าผ่อนชำระ 213,039.52 บาท และขายบุหรี 53,659,737.65 บาท ระหว่างปีมีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้กับสมาชิกและหน่วยงานภายนอก จำนวน 314 ราย เป็นเงิน 55,838,727.12 บาท สหกรณ์จัดซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ จำนวน 173 ราย เป็นเงิน 67,284,070.86 บาท และซื้อสินค้าเป็นเงินสด เป็นเงิน 59,479,885.19 บาท ผ่านตัวแทนจำหน่าย บุคคล ห้างร้าน สหกรณ์ เครือข่ายภายใต้โครงการศูนย์กระจายสินค้าของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (CDC) และจากบริษัทจำหน่ายสินค้าโดยตรง ณ วันสิ้นปีทางบัญชีจึงมีสินค้าคงเหลือให้ตรวจนับเป็นจำนวนมาก มีหลากหลายประเภท ชนิด ขนาด

สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบสินค้าที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อช่วยประมวลผล ข้อมูลด้านการบริหารจัดการสินค้าของสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยบันทึกด้วยระบบ (Point of Sales : POS) ระบบการส่งเสริมการขายสำหรับการขายสินค้าประเภทขายเงินสดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการขาย และระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ (Web Edition) ใช้ในการบันทึกรายการ ซื้อสินค้า ขาย สินค้า ออกใบเสร็จรับเงิน และออกใบกำกับสินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสินค้าคงคลัง สหกรณ์จำหน่าย สินค้าหลากหลายชนิด ประเภท ขนาด ปริมาณเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการกำหนดรหัสสินค้า หลากหลายและมีปริมาณมาก การบันทึกรายการซื้อ ขายสินค้า ต้องใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อให้การบันทึกรายการซื้อ รายการขายถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนการควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง ให้เป็นระบบที่ถูกต้อง สหกรณ์มีการจำหน่ายสินค้าหลายช่องทาง เช่น หน้าร้าน รถโมบาย การจัดส่ง

สินค้าให้กับเครือข่ายต่าง ๆ ที่อยู่ต่างจังหวัด และช่องทางการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสหกรณ์ ณ วันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ มีสินค้ารอเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก และวันสิ้นปีมีสินค้าประเภททั่วไปขาดบัญชีเป็นจำนวนเงิน 51,314.00 บาท จำเป็นที่ผู้สอบบัญชีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ เทคนิค ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการตรวจสอบบัญชีเพื่อให้สามารถรับรองงบการเงินได้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่ใช้ในสหกรณ์และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์เกิดความตระหนักและเข้าใจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรกำกับดูแลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ตรวจสอบกิจการควรตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งแจ้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อที่คณะกรรมการดำเนินการจะได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป และผู้สอบบัญชีควรได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์ ด้านภาษีอากร และภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ รวมทั้งพัฒนาความรู้ในการโปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชี ผู้สอบบัญชีควรได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์ ด้านภาษีอากร และภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ รวมทั้งพัฒนาความรู้ในการโปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชี เนื่องจากกรมตรวจบัญชีมีการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมและส่วนเพิ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คำแนะนำในการใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้องเพื่อลดข้อผิดพลาดในการบันทึกรายการได้

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในการใช้โปรแกรมระบบจัดการกระดาษทำการ Management System for CAD)

โดย นางสุรีภรณ์ ขำเอี่ยม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1

ปี พ.ศ. 2566

.....

ในสถานการณ์ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนเรามากขึ้น ซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้ ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ในการดำเนินธุรกิจก็เช่นกันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และป้องกันการทุจริต กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งให้บริการด้านการวางระบบบัญชีสหกรณ์ ทั้งการปฏิบัติด้วยมือและโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร (Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS) เพื่อรองรับการให้บริการแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร อีกทั้งยังพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งด้านการจัดการข้อมูลสมาชิก การถือหุ้น การให้สินเชื่อ การรับฝากเงิน การขายสินค้า ตลอดจนรายการบันทึกบัญชี ทำให้สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการกระดาษทำการ (Management System for CAD) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรมระบบจัดการกระดาษทำการ ช่วยในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ สำหรับเป็นเครื่องมือในการจัดทำกระดาษทำการด้วยการบันทึกรายการและจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการสอบบัญชีสหกรณ์ด้วยระบบจัดการกระดาษทำการ (Management System for CAD)

เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี มีเครื่องมือช่วยสำหรับการประเมินความเสี่ยง และช่วยในการจัดทำกระดาษทำการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบจัดการกระดาษทำการ (Management System for CAD) ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี มีข้าราชการและ

พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานสอบบัญชี ยังขาดความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน และยังไม่สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีในโปรแกรมระบบกระดาษทำการ (Management System for CAD) ได้

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานและเห็นประโยชน์ของการใช้โปรแกรมระบบกระดาษทำการ (Management System for CAD) และระบบกระดาษทำการ (CAD_Wp) สามารถบันทึกผลการตรวจสอบตามแนวการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีมอบหมาย รวมทั้งสรุปผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่กำหนดไว้ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมระบบจัดการกระดาษทำการ (Management System for CAD) และระบบกระดาษทำการ (CAD_Wp) แก่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี